



สารคดี 1 ตุลาคม 2557

เรียนบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นทุกท่าน

หวังว่าคณาจารย์ทุกคนคงปรับการเรียนการสอนการออกข้อสอบ โดยศึกษาคู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานความรู้วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2553 ของสัตวแพทยสภา (ครบถ้วน 39 ข้อ โดยเฉพาะหมวด 2 และ 3 โดยสอนครบตามคู่มือฯ และสอนมากกว่าในคู่มือตามเป้าหมายการสอนของแต่ละรายวิชา) และหวังว่าอาจารย์ทุกคนจะออกข้อสอบ MCQ 5 ตัวเลือกในการสอบทุกครั้ง และให้เวลาดิฉันนักศึกษาปี 5 ด้วย ข้อมูลท้ายสุด สัตวแพทยสภา จะใช้คู่มือเล่มปัจจุบัน สอบนักศึกษาปี 2558 และ 2559 ส่วนในปี 2560 จะใช้ฉบับปรับปรุงที่ได้ส่งให้ทุกคนให้ความเห็นแนะนำไปแล้ว และประมวลรวมกับการปรับปรุงจากสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 4 ซึ่งกำลังดำเนินการโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน ซึ่งคู่มือฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในปี 2558 เพื่อใช้สอบในปี 2560 คณาจารย์ทุกคนต้องช่วยกันให้นักศึกษาของเราสอบผ่าน ได้รับใบประกอบวิชาชีพให้ได้ ขอให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญที่สุดร่วมกันทุกคน เพื่อนักศึกษาและคณะของเรา

สารคดีที่ผ่านมาได้สื่อสารให้ทุกคนได้ทราบเป็นระยะมาตลอด 8 ปี เป็นการสื่อสารรายบุคคลว่าคณะกำลังทำอะไร และต้องการให้ท่านช่วยดูแลภารกิจด้านใดเป็นพิเศษเพื่อการขับเคลื่อนคณะ สารคดีฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายที่จะได้สื่อสารให้ทุกคนได้ทราบในฐานะคณะดี ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีความภาคภูมิใจยิ่งที่ได้ร่วมกันทำงานกับทุกคน ทำงานให้คณะ ให้มหาวิทยาลัยและให้สังคมวิชาชีพการสัตวแพทย์อย่างมากมาย

ขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารคณะมาโดยตลอด ขอขอบคุณที่ให้โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต ให้ได้ทำงานดีๆ มีสังคมแวดล้อมที่ดี มีเพื่อนร่วมงานที่ดีเยี่ยม มีพี่น้องที่อบอุ่น สร้างพลังและแรงใจให้ทำงานต่อไป แม้จะยากและเหนื่อยและท้อบ้างในบางครั้ง ผ่านมาได้ด้วยดีในภาพรวม และมากที่สุดขอขอบคุณผู้บริหารทุกคน โดยเฉพาะรองคณบดีทุกคนทั้ง 2 รอบ ที่ช่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็ง เป็นทีมงานที่ดี ร่วมทุกข์ร่วมสุข ช่วยทำให้คณะของเราก้าวมาในวันนี้อย่างภาคภูมิใจ



ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ชีวิตมีทั้งสุขทั้งทุกข์ ดีใจ ภูมิใจ มีพลัง มีกำลังใจจากผู้คนรอบข้าง มากมาย ภายใต้ภาวะกดดันบีบคั้น ที่ต้องนำพาคณะให้ก้าวเทียบเคียงคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่อื่นๆ ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ผลักดันให้คณะอยู่ระดับแนวหน้าในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย สร้างความยอมรับ ชื่นชม รู้จัก มีชื่อเสียงในวิชาการและมีคุณภาพด้านการบริการสุขภาพสัตว์

หลายครั้งอาจมีการกระทบกระทั่ง ทำให้บุคลากรในคณะบางคนเข้าใจไม่ตรงกันคิดขัดแย้งใน บางเรื่องบางครั้ง จึงขอโหสิกรรมจากทุกคนที่ได้เคยล่วงเกินไปทั้งเจตนาและไม่เจตนา และเช่นกันมี บุคลากรหลายคนกระทำการที่ไม่ถูกไม่ควรต่อผู้บริหาร จึงขอโหสิกรรมให้คนที่เคยล่วงเกินให้ร้ายทั้งโดย ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ขอบุญได้มีสิ่งใดติดค้างกันและกันทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดไป

สุดท้ายนี้ขอฝากคณะของเรา มหาวิทยาลัยของเรา นักศึกษาของเราไว้กับทุกคน คณะ เป็นของเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลบ้านหลังนี้ให้อบอุ่น ผู้อยู่อาศัยมีความสุข ทุกคนต้องตั้งใจ ทำงาน ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดี รับผิดชอบ มีคุณภาพ คิดถึงส่วนรวมให้มาก และให้การ สนับสนุนผู้บริหารชุดต่อไปทำงานขับเคลื่อนคณะให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อให้นักศึกษาสัตว แพทย์ มข. มีคุณภาพดีเยี่ยม มีผลงานวิจัยคุณภาพที่แก้ปัญหาชุมชนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทำงานดูแลสุขภาพสัตว์อย่างดีเลิศ เป็นที่กล่าวถึงและต้องการของสังคมบ้านเราและเพื่อนบ้าน ตลอดไป

รศ.สพ.ญ.ดร.สุนีรัตน์ เอี่ยมละมัย

คณบดี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

1 ตุลาคม 2557